

Số: 63 /BC-UBND

Hồng Thượng, ngày 08 tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm 2023

Thực hiện Công văn số 592/UBND-TTr ngày 04/5/2023 của UBND huyện A Lưới về việc báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm 2023 phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh, Ủy ban nhân dân xã báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (KNTC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN) 06 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn xã, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

1. Công tác tiếp công dân

Ủy ban nhân dân xã đã duy trì tốt việc tiếp công dân tại trụ sở UBND xã do Chủ tịch UBND xã chủ trì vào ngày thứ 5 hàng tuần. Tại các buổi tiếp công dân, các ý kiến phản ánh, kiến nghị, đề xuất nguyện vọng của công dân đã được Chủ tịch UBND xã tiếp thu, trả lời và giải thích thỏa đáng. Đối với những ý kiến kiến nghị, phản ánh, đề xuất chưa được giải quyết tại buổi tiếp dân vượt thẩm quyền, UBND xã hướng dẫn người dân và ban hành văn bản báo cáo UBND huyện và các cơ quan liên quan có thẩm quyền xem xét giải quyết kịp thời. Trong 06 tháng đầu năm 2023 UBND xã đã tiếp 05 lượt công dân đến kiến nghị, yêu cầu giải quyết liên quan đến tranh chấp đất đai và tranh chấp dân sự khác.

2. Công tác tiếp nhận và giải quyết khiếu nại tố cáo

a) Tiếp nhận đơn thư:

Trong 06 tháng đầu năm 2023, không có đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo nào gửi lên UBND xã, đồng thời có 05 đơn thư kiến nghị tồn đọng của năm 2022 chuyển sang của công dân về việc đề nghị giải quyết tranh chấp đất rừng sản xuất; đất trồng cây hàng năm khác; xác định lại nguồn gốc sử dụng đất sản xuất và nguồn gốc sử dụng đất ở liền kề với trại cá trước đây. UBND xã tiếp tục chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với các ngành liên quan và các tổ hòa giải ở thôn tổ chức giải quyết những phản ánh, kiến nghị của người dân được kịp thời, hợp tình, hợp lý đúng pháp luật hiện hành.

b) Kết quả xử lý đơn thư phản ánh, kiến nghị:

Trong 06 tháng đầu năm 2023, đã giải quyết 02 đơn thư đề nghị giải quyết tranh chấp đất rừng sản xuất tại đồi Ngul và khe Pi Đang. Kết quả hòa giải không

thành; còn lại 03 đơn thư hiện nay UBND xã đang phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện tiếp tục rà soát để xem xét, giải quyết, trong đó: 01 đơn thư ở thôn Ky Ré đề nghị xác định lại nguồn gốc sử dụng đất sản xuất liên quan đến hỗ trợ 50% đất của dự án thủy điện A Lưới; 01 tờ trình phản ánh sự việc hộ liên kết lấn chiếm đất công do nhà nước quản lý (diện tích đất Trại cá cũ của huyện) và 01 đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất trồng cây hàng năm khác.

c) Xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo:

Trong 06 tháng đầu năm 2023 không có trường hợp nào về khiếu nại, tố cáo của công dân gửi lên UBND xã.

II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH VÀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Ngay từ đầu 06 tháng đầu năm 2023 Ủy ban nhân dân xã đã lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện quán triệt Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X), Chỉ thị 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, chống lãng phí.

Trong 06 tháng đầu năm 2023, không có trường hợp nào CBCC tham nhũng tại cơ quan.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật nói chung và tuyên truyền lồng ghép với các buổi họp của cơ quan và Hội nghị CBCC hằng năm về PCTN đến toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn xã 09 cuộc gồm 475 lượt người tham gia.

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản và việc cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN, lãng phí tại địa phương; UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 02/02/2023 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023. Đồng thời lồng ghép về việc triển khai thực hiện công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2023 theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Ủy ban nhân dân xã đã chú trọng, sát sao đến công tác PCTN gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đẩy mạnh cải cách hành chính; cải tiến phương pháp, lề lối làm việc; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong giải quyết công việc. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức trong việc thực hiện Quy chế dân chủ, Quy chế văn hoá công sở tại cơ quan... Chấp hành nghiêm túc các văn bản, hướng dẫn thi hành Luật PCTN, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cũng như các văn bản chỉ đạo của cấp trên về PCTN. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật cho cán bộ, công chức, thực hiện nghiêm những quy định của Luật Ngân sách nhà nước; Luật

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; các quy định của Chính phủ, của tỉnh về PCTN, lãng phí...

2. Chế độ thông tin báo cáo

Ủy ban nhân dân xã đã nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy đủ, kịp thời theo quý, định kỳ 6 tháng và năm theo chỉ đạo của cấp trên.

3. Kế khai tài sản, minh bạch tài sản và thu nhập

Thực hiện theo quy định tại Điều 9 về kê khai và việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập (TSTN) và Điều 11 về việc công khai bản kê khai tại cơ quan, tổ chức, đơn vị theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ. UBND xã đã lập danh sách những người có nghĩa vụ kê khai gồm toàn thể CBCC xã (09 người) và gửi Thanh tra tỉnh (cuối tháng 12/2022) thông qua đầu mối Thanh tra huyện theo đúng quy định. Qua niêm yết công khai bản kê khai tài sản của CBCC xã, UBND xã chưa nhận được đơn thư, tố cáo nào của công dân.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2023

Ủy ban nhân dân xã tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế; thực hiện tốt công tác tiếp công dân hàng tuần và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng với những nội dung chính như sau:

1. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Đồng thời làm tốt công tác cải cách hành chính góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2023.

2. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân gắn với giải quyết khiếu nại, tố cáo, nắm chắc tình hình khiếu kiện đông người có thể xảy ra.

3. Tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư kiến nghị tồn đọng, kéo dài, chủ động giải quyết dứt điểm các vụ việc mới phát sinh, hạn chế tối đa đơn thư gửi vượt cấp, vượt thẩm quyền.

4. Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng 2018; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2013; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 32/CT-UBND ngày 22/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 10/01/2017 của Ủy ban nhân dân huyện về việc đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn huyện. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

5. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân tham gia tích cực vào công tác đấu tranh, phòng ngừa, phát hiện và tố giác tội phạm tham ô, tham nhũng, lãng phí trên địa bàn.

6. Tiếp tục tham mưu Đảng uỷ, Thường trực HĐND và phối hợp tốt với UBMTTQVN xã và các tổ chức đoàn thể thực hiện công tác giám sát việc thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn toàn xã; theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật hành chính, Luật Cán bộ, công chức...

Trên đây là báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC; công tác PCTN 06 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023 của UBND xã Hồng Thượng./.

Nơi nhận:

- UBND huyện A Lưới;
- Thanh tra huyện A Lưới;
- Thường vụ Đảng uỷ xã;
- Thường trực HĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**